



โครงการ การให้กู้เงินโดยใช้เงินฝากหรือสลากออมทรัพย์เป็นหลักประกัน

ที่	รายละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการ	รายละเอียดข้อมูล
1	ชื่อผลิตภัณฑ์	การให้กู้เงินโดยใช้เงินฝากหรือสลากออมทรัพย์ค้ำประกัน
2	วงเงิน (Loan to value)	ไม่เกินร้อยละ 90 ของจำนวนเงินฝากที่ใช้เป็นประกัน
3	ระยะเวลาการผ่อนชำระ	ไม่เกิน 1 ปี
4	ประเภทของการผ่อนชำระ	ชำระคืนอย่างน้อยปีละครั้ง
5	หลักการผ่อนชำระแบบลดต้นลดดอก	การคำนวณดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate)
6	อัตราดอกเบี้ย (ตลอดอายุสัญญา) ต่อปี	<p>เป็นไปตามหลักประกัน ดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - เงินฝากประจำ อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก + 2 - เงินฝากออมทรัพย์ อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก + 2 - สลากออมทรัพย์ MRR - 2.75 <p>*อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ตามประกาศธนาคาร</p> <p>**MRR ตามประกาศธนาคาร</p>
7	อัตราดอกเบี้ยหรือเบี้ยปรับ กรณีผิดนัดชำระ	ไม่มี
8	ค่าบริการต่าง ๆ	<p>1. ค่าธรรมเนียมในการจัดทำสัญญากู้เงินวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต</p> <p>- ไม่มีค่าบริการ</p> <p>2. ค่าธรรมเนียมในการจัดทำสัญญากู้เงินวัตถุประสงค์ค่าใช้จ่ายในการประกอบอาชีพหรือค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจ</p> <p>2.1 บุคคลธรรมดา</p> <ul style="list-style-type: none"> - ใช้สลากออมทรัพย์เป็นประกัน 300 บาทต่อสัญญา - ใช้เงินฝากเป็นประกัน 500 บาทต่อสัญญา <p>2.2 นิติบุคคล</p> <ul style="list-style-type: none"> - ใช้สลากออมทรัพย์เป็นประกัน 2,000 บาทต่อสัญญา - ใช้เงินฝากเป็นประกัน 3,000 บาทต่อสัญญา
9	เงื่อนไขการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าต้องทำตาม	จำนวนเงินกู้ขั้นต่ำต้องไม่น้อยกว่า 9,000 บาท
10	ประกันภัยประเภทที่ลูกค้าที่จำเป็นต้องทำและที่สามารถเลือกทำได้	ไม่มี
11	ข้อควรระวังในเรื่องสำคัญ เช่น ค่าปรับที่จะเกิดขึ้น กรณีผิดนัดชำระหรือชำระบางส่วน การทำประกันภัยบางประเภทไม่มีผลต่อการอนุมัติสินเชื่อ	กรณีไม่ชำระคืนเสร็จหรือต่อสัญญาในวันที่ครบกำหนดชำระ ในวันถัดไปธนาคารจะหัก บัญชีเงินฝากที่เป็นหลักประกันชำระหนี้
12	การแจ้งให้ชำระหนี้หรือค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	ธนาคารจะส่งใบแจ้งหนี้ให้ผู้กู้ก่อนถึงกำหนด
13	การแจ้งได้รับชำระเงินจากลูกค้า เช่น ให้ใบเสร็จรับเงิน	ธนาคารจะออกใบเสร็จรับเงินรับรองการชำระหนี้ และหนังสือแจ้งข้อมูลเครดิตลูกค้ารายปี
14	การแจ้งเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการหรือแจ้งเตือนที่สำคัญต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	ตามประกาศของธนาคาร
15	ช่องทางในการติดต่อผู้ให้บริการ/เจ้าของผลิตภัณฑ์	สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขา หรือ Call Center 0-2555-0555



โครงการ การให้กู้เงินโดยใช้เงินฝากหรือสลากออมทรัพย์เป็นหลักประกัน

ที่	รายละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการ	รายละเอียดข้อมูล
1	อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา	-
2	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ เช่น ค่าบริการของธนาคาร ค่าใช้จ่ายแก่หน่วยงานอื่น (ค่าจดจำนอง หรือค่าอากรแสตมป์) เป็นต้น	ตามประกาศของธนาคาร
3	ค่าเบี้ยประกันภัย (ต่อปี)	แนะนำเชิญชวน (ไม่บังคับ)
4	ค่าเบี้ยประกันชีวิต (ต่อปี)	แนะนำเชิญชวน (ไม่บังคับ)
5	ค่าเบี้ยปรับได้ก่อนครบกำหนด (ต่อปี)	ไม่มี

หมายเหตุ : 1. ตัวหนังสือสีแดง หมายถึง ข้อมูลที่ต้องระบุเพิ่มเติมจาก Sales Sheet เดิม